



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสัมภาษณ์บุคคล)
สำหรับสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ทดสอบและประเมินสมรรถนะผู้มีรายชื่อเข้ารับการสรรหา เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตาม **หลักเกณฑ์ วิธีการเลือกสรร และการวัดผล** ของประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ “การตัดสินใจผู้ใดเป็นผู้ผ่านการทดสอบคัดเลือก ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การประเมินบุคคลโดยการสัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะทางด้านความรู้ทั่วไปและความรู้ความสามารถสำหรับตำแหน่ง รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ จะคำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย”

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสัมภาษณ์บุคคล) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่สมัครสอบ / สังกัด	หมายเหตุ
๒๐๑	นายชิรพัฒน์ ปกครองบ้าน	คนงาน (ทั่วไป) สังกัด ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด	
๕๐๒	นายสมบูรณ์ คมศรีโมกข์	พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป) สังกัด กองคลัง	
๖๐๑	นายประสุมิทธิพิทย์ กันคำ	ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ภารกิจ) สังกัด กองช่าง	
๘๐๑	นายชลธิ์ ตาน้อย	พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา (ภารกิจ) สังกัด กองช่าง	
๑๐๐๔	น.ส.สุรีย์ แซ่เจียง	คนงาน (ผลิต.) สังกัด กองการศึกษา	

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสัมภาษณ์บุคคล) เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ ในวันที่ **๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมภูเขาดาว** องค์การบริหารส่วนตำบลปอ เวลา ๐๙.๓๐ น.

การประกาศรายชื่อ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ภายใน ๑๐ วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการเลือกสรร(การสัมภาษณ์บุคคล) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://www.por.go.th>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายนครเศรษฐ์ กมลสารณ์กมฺุท)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ